

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2565

### วิจัยกสิกรฯ ชี้ปี 65 ไทยเสี่ยงอุปทานข้าวในประเทศตึงตัวจากสถานการณ์โลกไม่แน่นอน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า ในปี 2565 ไทยอาจมีความเสี่ยงต้องเผชิญอุปทานข้าวในประเทศที่ตึงตัวมากขึ้น จากจุดเปลี่ยนสำคัญคือ ราคาปุ๋ยที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์จากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ทำให้ผลผลิตข้าวลดลง ขณะที่ในฝั่งของอุปสงค์คาดว่าจะกระตือรือร้นขึ้นตามการส่งออกข้าวที่ดีขึ้น จะยิ่งกดดันอุปทานข้าวที่เหลือในประเทศให้ลดลง ซึ่งภาพอุปทานที่ตึงตัวมากขึ้นนี้ คงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงระยะสั้นเท่านั้น

ทั้งนี้ ไทยเป็นประเทศที่มีผลผลิตข้าวจำนวนมากในปี 2562-2564 โดยเฉลี่ยที่ราว 21 ล้านตันข้าวสารต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณที่เหลือเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศหลังจากที่หักส่งออกแล้ว ซึ่งหากรวมสต็อกด้วยแล้ว ไทยจะมีอุปทานข้าวเหลือในประเทศราว 6 ล้านตันข้าวสาร และแม้ในบางปีที่เกิดภาวะภัยแล้ง (ปี 2558-2559) จนทำให้ผลผลิตข้าวลดลงอยู่ที่ราว 19 ล้านตันข้าวสาร แต่ไทยก็ยังมีอุปทานข้าวเหลือในประเทศในระดับที่ไม่น่ากังวลนัก

แต่ในปัจจุบัน สถานการณ์โลกได้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดยเฉพาะจุดเปลี่ยนสำคัญคือ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่สร้างผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสำคัญอย่างปุ๋ยเคมีให้มีราคาพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ปุ๋ย และทำให้ผลผลิตข้าวลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในปี 2565 ด้วยเหตุการณ์ไม่ปกติที่มีสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ดันราคาปุ๋ยเคมีพุ่งสูงขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนไปอยู่ที่ราว 950-1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวไทยให้ลดลงโดยเฉพาะข้าวนาปีที่ได้รับผลกระทบจากราคาปุ๋ยแพง ทำให้ผลผลิตลดลงราว 1.2-1.8 ล้านตันข้าวสารเมื่อเทียบกับปีก่อน หรือลดลงราว 10% ของผลผลิตข้าวนาปี

แม้ข้าวนาปรังจะไม่ได้รับผลกระทบจากปุ๋ยแพง เพราะเป็นช่วงที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้มีผลผลิตข้าวรวมสต็อกอยู่ที่ราว 24.3 ล้านตันข้าวสาร และเมื่อผนวกกับอุปสงค์จากต่างประเทศที่มีรองรับ สะท้อนผ่านการส่งออกข้าวไทยที่แม้จะกระตือรือร้นเพียงเล็กน้อยไปอยู่ที่เป้าหมายราว 7 ล้านตันข้าวสาร และการบริโภคข้าวในประเทศที่ราว 13 ล้านตันข้าวสาร จะทำให้ไทยเหลืออุปทานข้าวในประเทศที่ราว 4.3 ล้านตันข้าวสาร นับเป็นระดับที่ตึงตัวขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าที่ราว 6 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งภาพของอุปทานข้าวที่เหลือในประเทศที่ตึงตัวดังกล่าวนี้ น่าจะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น

ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงรายละเอียดในฝั่งของอุปสงค์ที่จะกระตือรือร้นขึ้นในปี นี้ ซึ่งอาจมีน้ำหนักไปซ้ำเติมอุปทานที่ลดลงจากราคาปุ๋ยแพง และจะเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงทำให้อุปทานข้าวเหลือในประเทศตึงตัวมากยิ่งขึ้น โดยพบว่า อุปสงค์ต่างประเทศที่สะท้อนผ่านการส่งออกข้าวไทยน่าจะให้ภาพที่กระตือรือร้นกว่าปีก่อน คาดไปอยู่ที่เป้าหมายราว 7 ล้านตันข้าวสาร หรือเพิ่มขึ้น 15.5% (YoY) เนื่องจากมี Pent Up Demand ในตลาดโลกรองรับ

ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์คลี่คลายมากขึ้น และเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ จะช่วยหนุนการส่งออกข้าวไทย แต่น่าจะยังคงอยู่บนฐานที่ต่ำจากการแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรง โดยเฉพาะจากเวียดนามและอินเดีย ที่คาดว่าจะยังไม่มีแนวโน้มของนโยบายที่จะจำกัดการส่งออกข้าวในปี นี้ เนื่องจากต่างก็มีผลผลิต

ข้าวที่อยู่ในระดับสูงเช่นกัน จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย แต่ด้วยข้าวไทยมีราคาและต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าคู่แข่ง ทำให้ไทยจะยังมีความท้าทายในการแข่งขันด้านราคาอยู่มาก

ท้ายที่สุด อุปทานข้าวที่เหลือในประเทศหลังหักการส่งออกและบริโภคในประเทศอาจตึงตัวมากขึ้น ซึ่งแม้จะส่งผลดีในแง่ของการส่งออกข้าวที่ทำได้ดีขึ้น แต่ในอีกมุมหนึ่ง อาจกระทบต่ออุปทานข้าวไทยได้ในภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูงจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อ

“ดังนั้น ในปี 2565 ท่ามกลางภาวะที่ผลผลิตข้าวลดลง แม้จะมีการส่งออกข้าวที่กระตือรือร้นเพียงเล็กน้อย แต่ก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มความเสี่ยงที่ไทยอาจต้องเผชิญภาวะอุปทานข้าวในประเทศที่ตึงตัวขึ้น ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้คงไม่ใช่เป็นการเกิดขึ้นเพียงระยะสั้นเท่านั้น” บทวิเคราะห์ระบุ

เมื่อมองไปในระยะข้างหน้า ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2566 ภาพของความเสถียรอุปทานข้าวในประเทศที่ตึงตัวน่าจะยังคงอยู่ ตามสถานการณ์โลกที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ทั้งจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่อาจลากยาว และยังคงคาดการณ์ระยะเวลาสั้นสุดได้ยาก จะส่งผลกระทบต่อราคาปุ๋ยเคมีที่น่าจะยืดยาวต่อเนื่อง และกดดันผลผลิตข้าวทั้งนาปรังและนาปี ภาวะ Climate Change ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น รวมไปถึงราคาข้าวที่แม้จะปรับตัวสูงขึ้นแต่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่บนฐานที่ต่ำ อาจไม่จูงใจให้เกษตรกรขยายการผลิตมากนัก ล้วนกดดันต่อผลผลิตข้าวให้มีแนวโน้มลดลงอยู่ในกรอบ 18-19.5 ล้านตันข้าวสาร และน่าจะยังไม่สามารถกลับไปสู่ระดับการผลิตในปริมาณสูงเช่นเดิมได้ในระยะเวลาอันสั้น ผนวกกับสต็อกข้าวที่มีแนวโน้มลดลง

ขณะที่ในฝั่งของอุปสงค์แม้จะให้ภาพไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก คือ ไทยยังต้องเผชิญการแข่งขันด้านราคาในตลาดโลกที่รุนแรง ทำให้ไทยน่าจะยังคงส่งออกข้าวได้บนฐานที่ต่ำกว่า 7.5 ล้านตันข้าวสาร แต่ก็ถือเป็นความเสี่ยงที่จะกดดันให้เหลืออุปทานข้าวในประเทศตึงตัวขึ้นอยู่ที่ราว 0.9-2.4 ล้านตันข้าวสาร อีกทั้งจากต้นทุนที่สูงต่อเนื่องจะดันให้ราคาข้าวในประเทศขยับขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อน นอกจากนี้ หากไทยสามารถส่งออกข้าวได้มากกว่ากรอบที่ประเมินไว้ จากปัจจัยหนุนเช่น คู่แข่งเกิดภาวะ Supply Shock (น้ำท่วม ภัยแล้ง นโยบายจำกัดการส่งออก) ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ที่ให้ภาพดีขึ้นกว่าที่คาดไว้ ราคาข้าวไทยที่แข่งขันได้มากขึ้น เป็นต้น ก็อาจยังทำให้ไทยมีความเสี่ยงที่จะมีอุปทานข้าวในประเทศที่ตึงตัวมากขึ้นได้อีกในระยะข้างหน้า

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์

## ส่งออก พ.ค.65 พุ่งต่อ ทำได้มูลค่า 25,509 ล้านเหรียญ เพิ่ม 10.5% รวม 5 เดือนโต 12.9%

“จूरिनทร์” เผยส่งออก พ.ค.65 ยังโตต่อเนื่อง ทำได้มูลค่า 25,509 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 10.5% รวม 5 เดือน 122,631.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 12.9% เหตุตลาดโลก มีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอาหาร และวัตถุดิบ ส่วนการค้าชายแดนและผ่านแดน 5 เดือน เพิ่ม 17.2%

นายจूरिनทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกเดือนพ.ค.2565 มีมูลค่า 25,509 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.5% คิดเป็นเงินบาทมูลค่า 854,372 ล้านบาท และการส่งออกในภาพรวม 5 เดือนปี 2565 (ม.ค.-พ.ค.) มีมูลค่า 122,631.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.9% คิดเป็นเงินบาทมูลค่า 4,037,962 ล้านบาท

สำหรับการส่งออกในเดือนพ.ค.2565 พบว่า หมวดสินค้าเกษตร เพิ่ม 21.5% เพิ่มขึ้น 3 เดือนต่อเนื่อง โดยสินค้าสำคัญ เช่น ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เพิ่ม 81.4% ผลไม้สด เพิ่ม 28.7% เฉพาะมังคุด เพิ่ม 566.1% สับปะรดสด เพิ่ม 410% ลำไยแห้ง เพิ่ม 214.9% ทูเรียนสด เพิ่ม 11.4% และข้าว เพิ่ม 24.7% สินค้าหมวดอุตสาหกรรม

การเกษตร เพิ่ม 32.7% บวก 15 เดือนต่อเนื่อง สินค้าที่ขยายตัวสูง เช่น น้ำตาลทราย เพิ่ม 171.2% อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เพิ่ม 32.5% อาหารสัตว์เลี้ยง เพิ่ม 25.4%

ส่วนหมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่ม 11.3% สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ เพิ่ม 141.3% อัญมณีและเครื่องประดับ เพิ่ม 48.3% เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เพิ่ม 14.9% เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เพิ่ม 16.8% ผลิตภัณฑ์ยาง เพิ่ม 10.0% แผงวงจรไฟฟ้า เพิ่ม 14.7%

ทางด้านตลาดส่งออก ตลาดที่ขยายตัวสูงสุด 10 อันดับแรกในเดือน พ.ค.65 ได้แก่ 1.เอเชียใต้ เพิ่ม 55.7% 2.แคนาดา เพิ่ม 45.3% 3.ตะวันออกกลาง เพิ่ม 37.9% 4.สหรัฐฯ เพิ่ม 29.2% 5.ลาตินอเมริกาเพิ่ม 22.5% 6.เกาหลีใต้ เพิ่ม 14.5% 7. CLMV เพิ่ม 13.1% 8.สหภาพยุโรป เพิ่ม 12.8% 9.แอฟริกา เพิ่ม 10.2% และ 10. เอเชีย (5) เพิ่ม 8.3%

นายจรินทร์กล่าวว่า ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการส่งออกให้ขยายตัว มาจากความต้องการสินค้าในตลาดโลกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอาหารที่มีความต้องการจากทั่วโลกสูงขึ้น ส่งให้ไทยส่งออกอาหารได้มากขึ้น และภาคการผลิตทั่วโลกขยายตัว ทำให้ความต้องการวัตถุดิบจากไทย เพื่อใช้ในการผลิตเพิ่มขึ้น และค่าเงินบาทอ่อนค่า มีส่วนช่วยทำให้การส่งออกสามารถแข่งขันราคากับคู่แข่งในตลาดโลกได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้ผลดีจากมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการ เช่น การบริหารจัดการผลไม้ส่งออกไปยังตลาดจีน ที่ปรับรูปแบบโลจิสติกส์ จากบก เป็นเรือและอากาศ ทำให้ส่งออกคล่องตัวขึ้น การจัดงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition” ประสบความสำเร็จ ทำรายได้มากกว่า 60,000 ล้านบาท และนโยบายการเร่งรัดการใช้ประโยชน์จาก FTA และ Mini-FTA และแก้ปัญหาอย่างทันที่ในระดับรัฐมนตรี ซึ่งตนเจรจากับหลายประเทศทั้งรัฐมนตรีการค้าลาว เวียดนาม การเจรจาระดับทูตพาณิชย์กับทางการจีนและประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

นายจรินทร์กล่าวว่า สำหรับการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เดือนพ.ค.2565 มีมูลค่า 90,704 ล้านบาท ลดลง 3.77% แยกเป็นการค้าชายแดน มูลค่า 55,002 ล้านบาท เพิ่ม 16.33% รวม 5 เดือน มูลค่า 267,052 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.24% และการค้าผ่านแดน มีมูลค่า 35,702 ล้านบาท ลด 24.01% รวม 5 เดือน มูลค่า 137,534 ล้านบาท ลด 23.81%

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์คาดว่า การส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้ จะยังคงขยายตัว โดย 5 เดือน เพิ่มแล้ว 12.9% ทั้งปีน่าจะบวกได้ และน่าจะเกินเป้า เพราะตั้งเป้าไว้ที่ 4-5% คิดว่าน่าจะบรรลุเป้า แต่จะเพิ่มไปเล็กน้อย แต่ไหนต้องประเมินรายละเอียดต่อไป ปีที่แล้วส่งออกทั้งปี 8.5 ล้านล้านบาท ปีนี้ตั้งเป้าที่ 9 ล้านล้านบาท แต่ 5 เดือนทำได้ 4 ล้านล้านบาทแล้ว น่าจะเกินเป้าที่ 9 ล้านล้านบาทได้

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

### **‘ชาวออสเตรเลีย’ ชื่นชมข้าว-ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกไทย พณ.ชี้ช่องส่งออก**

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบหมายให้กรมฯ สืบสวนหาแหล่งและโอกาสการส่งออกสินค้าไทยในประเทศต่างๆ ล่าสุดได้รับรายงานจาก นางสาววรรณศรี โชติกะพุก กณะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย ถึงความสำเร็จในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อสุขภาพและออร์แกนิก หรือ Naturally Good Expo 2022 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน

2565 ณ International Convention Centre นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย ภายใต้โครงการขยายตลาดสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ ที่กรมฯ ได้ร่วมมือกับกรมการค้าต่างประเทศ ทำการคัดเลือกผู้ประกอบการจำนวน 32 ราย นำสินค้าไปจัดแสดง

ทั้งนี้ ทูตพาณิชย์ได้รายงานว่ามีสินค้าไทยที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ กลุ่มสินค้าอาหาร อาทิ ขนมขบเคี้ยว ข้าว Rice Berry อาหารเด็ก (โจ๊ก) ข้าวสำเร็จรูปพร้อมทาน และน้ำมันรำข้าว และกลุ่มสินค้า Non-food อาทิ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า สบู่ น้ำมันนวด และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย โดยไทยยังได้รับคำชื่นชมในการจัดคูหา เพราะโดดเด่นด้วยการใช้วัสดุก่อสร้างจากกระดาษ Recycle (Carton board / Corrugated Cardboard) สอดรับกับสินค้าที่นำมาจัดแสดง พร้อมด้วยชะลอมที่ทำจากกระดาษ (สำหรับใส่สินค้าตัวอย่าง) เพื่อแจกให้ผู้เข้าชมงาน สื่อความหมายและความเชื่อมโยงกับ APEC การสร้างความสมดุลตามแนวทาง BCG โดยคูหาได้รับความสนใจและกระแสบรรยากาศจากผู้เข้าชมงานและผู้จัดงานว่ามีความแปลกใหม่โดดเด่นที่สุดในงาน วัสดุ Carton board ที่ใช้นอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและขนส่งแล้ว ยังสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับแนวคิดของงานและสินค้า ช่วยให้สินค้าโดดเด่นและมีมูลค่าเพิ่ม

นายภูสิต กล่าวว่า การเข้าร่วมงานครั้งนี้ ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสินค้าไทย แต่ยังเป็นช่องทางในการเข้าสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ที่กระจายอยู่ในภาคธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ อาหาร ร้านอาหาร กลุ่ม Chef) โดยทูตพาณิชย์แจ้งว่าได้มีโอกาสมอบข้าว Riceberry แก่ผู้แข่งขัน Master Chef Australia นำไปทดลองทำเมนูใหม่ๆ รวมถึงสถานเสริมความงาม บริการด้านสุขภาพที่กำลังมองหาสินค้ามาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของตัวเอง

นายภูสิต กล่าวว่า นอกจากนี้ ทูตพาณิชย์ได้มีข้อเสนอแนะในส่วนของบรรจุภัณฑ์สินค้าไทยว่าควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ควรใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก และควรเพิ่มคำอธิบายสินค้า อาทิ รายละเอียดวัตถุดิบ หากเป็นสินค้าออร์แกนิก ควรมีเครื่องหมายรับรองเพื่อยืนยันคุณสมบัติสินค้า ช่องทางการติดต่อและสืบหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยนอกจาก Facebook ควรเป็น WhatsApp หรือ WeChat ไม่ใช่ line เพราะไม่ได้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคท้องถิ่น ทั้งนี้ ผู้บริโภคออสเตรเลียให้ความสำคัญกับรายละเอียดบรรจุภัณฑ์อย่างมาก และเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

สำหรับการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ได้กำหนดแนวคิด “Rice, Heart of Thailand, Heart of APEC” นำเสนอ “ข้าว” สินค้าโดดเด่นของไทยสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม เป็นการสานต่อมติที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก (MRT) และนโยบายกระทรวงพาณิชย์ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยใช้ BCG Model โดยมีสินค้าไทย 6 กลุ่มที่นำไปจัดแสดง ได้แก่ Food & Snack 15 ราย Beverage 3 ราย Supplement 1 ราย Beauty & Person Care 9 ราย Pet products 1 ราย และ Home Decoration 2 ราย ซึ่งทูตพาณิชย์ได้จัดให้มีการให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสำหรับเจรจาการค้า Online และได้เปิดให้มี Virtual Exhibition (เป็นเวลา 1 เดือน) สามารถทำการนัดหมาย Online Business Matching ล่วงหน้าและภายในงานจะมีการติดตามยอดการสั่งซื้อต่อไป

ที่มา มติชนออนไลน์

## ปุ๋ยชาอุฯ 8 แสนตัน จ่อเข้าไทยดันราคาขึ้น 40%

ปุ๋ยชาอุฯ 8 แสนตันฉลุย 10 บริษัทเร่งทำรายละเอียดนำเข้า วอนกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ เร่งรับรองสูตร หากข้าพหวันสินค้าขาดตลาด จับตาผู้ผลิตปรับราคาขึ้นเฉลี่ย 30-40% พาณิชย์เปิดตัวเลขนำเข้า 4

เดือนแรก พุง 74% ยอดทะเล 3.7 หมื่นล้าน ด้านเกษตรกร-ชาวสวนตื่นช่วยตัวเอง 14 จังหวัดได้จับมือซื้อปุ๋ยลด  
ใหญ่

ปัญหาปุ๋ยแพง ปุ๋ยขาดแคลน ที่ลากยาวมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา จากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน  
ยังไม่มีท่าทีว่าจะคลี่คลายลงในเร็ววัน และเมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมการค้าภายในได้อนุญาตให้โรงงานปรับราคาปุ๋ยตาม  
ต้นทุนวัตถุดิบนำเข้า ป้องกันปัญหาปุ๋ยขาดแคลน อีกด้านหนึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเจรจาจากหลายประเทศเพื่อ  
นำเข้าปุ๋ยลดใหญ่อีกเป็นพิเศษ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร

นายกองเอกปลั่งศักดิ์ ประกาศเกสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจเกษตรไทย เปิดเผย “ประชาชาติ  
ธุรกิจ” ว่า ในสัปดาห์นี้ สมาคมพร้อมด้วยหอการค้าไทย และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่  
เกี่ยวข้องจะประชุมร่วมกับผู้ส่งออกปุ๋ยชาวอุดรธานี เพื่อจัดทำรายละเอียดการสั่งนำเข้าปุ๋ย

ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ (จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้มีการเจรจาหลักการในเรื่องการ  
นำเข้าไปก่อนหน้านี้ จาก 3 บริษัท คือ บริษัท SABIC, MA'ADEN (Saudi Arabian Mining Co.) และบริษัท ACO  
Group เบื้องต้นคาดว่าจะมีการนำเข้าแม่ปุ๋ยทั้งยูเรีย โฟสเฟตซีเอ็ม และฟอสเฟต ช่วงแรกปริมาณรวม 8 แสนตันเศษ  
หลังจากการประชุมรอบนี้ได้ข้อสรุปแล้ว บริษัทปุ๋ยที่มีความประสงค์จะนำเข้า 10 บริษัท จะทำรายละเอียดความ  
ต้องการนำเข้าในแต่ละราย การจัดการเรือขนส่ง ช่วงเวลาการขนส่ง รวมถึงราคาที่แต่ละรายจะตกลงซื้อขาย จากนั้น  
กรมการค้าภายในจะพิจารณาราคาจำหน่ายที่เหมาะสมในลำดับต่อไป

ส่วนราคาปุ๋ยตามที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้อนุญาตให้โรงงานปุ๋ยปรับราคาได้ตาม  
ต้นทุนการนำเข้าไปก่อนหน้านี้ ผู้ผลิตก็ได้แจ้งไปยังผู้ค้าปุ๋ยไปแล้วว่าจะมีการปรับขึ้นราคาหน้าโรงงานตามความ  
เหมาะสมของสถานการณ์ ตามหลักการพิจารณาของกระทรวงพาณิชย์ ที่จะดูจากวัตถุดิบที่นำเข้า แหล่งที่มา แต่ละ  
ช่วงที่สั่งเข้ามา และปริมาณที่นำเข้าลดต่อลดลด จากนั้นให้กรมการค้าภายในพิจารณาราคาจำหน่าย โดยจะให้  
โรงงานปุ๋ยมีกำไรระดับหนึ่งที่สามารถประกอบธุรกิจได้

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายรองนายกฯที่ใช้สูตร วิน-วินโมเดล เพื่อให้โรงงานอยู่ได้ และเกษตรกรจะต้องไม่  
ขาดแคลนปุ๋ย โดยเฉพาะช่วงที่ต้องการใช้ปุ๋ยมากในช่วงนี้ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีผลผลิตอาหารเพียงพอ และที่  
สำคัญจะสามารถเพิ่มผลผลิต ทำรายได้จากส่งออกได้มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตอาหารกว่า 30 ประเทศ  
ทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม นายกสมาคมการค้าปุ๋ยระบุว่า ระดับราคาที่ปรับขึ้นไม่สามารถระบุได้ว่าปรับขึ้นแต่ละ  
สูตรแต่ละรายในเรตเท่าไร เพราะขึ้นอยู่กับต้นทุนการนำเข้าของแต่ละโรงงาน

“ภาคเอกชนต้องขอให้กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งพิจารณารับรองสูตรปุ๋ยที่  
นำเข้าจากซาอุดีอาระเบีย หากพิจารณาเร็วจะสามารถนำเข้าได้เร็ว จากปกติใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน และขอให้รัฐ  
กำกับดูแลปัญหาการทำปุ๋ยปลอม และมาตรการการจำหน่ายปุ๋ยราคาพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้นำกลับมาหมุนเวียน  
ขายซ้ำในตลาดอีก”

### โรงผสมปุ๋ยจ่อขึ้นราคา 40%

แหล่งข่าวจากสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยกล่าวในเรื่องนี้ว่า สัปดาห์นี้กระทรวงพาณิชย์ หอการค้า  
สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย จะมีการประชุมร่วมกันถึงแนวทางในการนำเข้าวัตถุดิบปุ๋ยจาก  
ซาอุดีอาระเบีย เพื่อเป็นวัตถุดิบเสริม และหลังจากกรมการค้าภายในอนุมัติให้ผู้ผลิตปุ๋ยสามารถปรับขึ้นราคาได้ตาม  
ต้นทุนวัตถุดิบนำเข้าที่ปรับสูงขึ้น

คาดว่ากลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยจะมีการพิจารณาปรับราคาขึ้นเฉลี่ย 30-40% เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ เช่น ปุ๋ยยูเรีย ปรับขึ้นจาก 600 เหรียญสหรัฐ/ตัน เป็น 900 เหรียญสหรัฐ/ตัน และขณะนี้ปรับลดลงเหลือ 700 เหรียญสหรัฐ/ตัน ขณะที่แม่ปุ๋ยสูตรฟอสฟอรัส ปรับขึ้นประมาณ 20% และที่ปรับขึ้นไปสูงสุดและไม่ปรับราคาลดลงเลย คือ สูตรของโปแทสเซียม ประมาณ 50% ขณะนี้ภาคเอกชนก็รู้สึกกังวลกับสถานการณ์ต้นทุนการผลิตปุ๋ยที่ปรับสูงขึ้น และแม้ว่าจะได้รับอนุญาตให้มีการปรับราคาแล้ว แต่ก็ยังหวังว่าเกษตรกรจะลดการใช้ปุ๋ย และจะทำให้ยอดขายในช่วงครึ่งปีหลังลดลงจากช่วงครึ่งปีแรก

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า ไทยนำเข้าปุ๋ยช่วง 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) 2565 มูลค่า 37,262.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74.51% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แหล่งนำเข้าหลัก คือ จีน มูลค่า 10,050.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% มาเลเซีย 3,891.47 ล้านบาท เพิ่ม 137% กาตาร์ 3,489.91 ล้านบาท เพิ่ม 309% ซาอุดีอาระเบีย 3,373.33 ล้านบาท เพิ่ม 153.74% และรัสเซีย 2,697.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 243%

### **เกษตรกรตื่นทุกทางลดต้นทุน**

นายชูศักดิ์ กองทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทวีทองการเกษตร จำกัด ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรใน จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรงที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นมาก ทำให้เกษตรกรปรับตัวเพื่อลดต้นทุน ด้วยการหันมาใช้ปุ๋ยไม่เต็มสูตรแทน หรือลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลง แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่หันไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากนัก เนื่องจากต้องใช้ปริมาณปุ๋ยต่อไร่มากกว่าปุ๋ยเคมีหลายเท่า และทำให้มีต้นทุนสูงและเห็นผลช้า

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ราคาปุ๋ยบางสูตรเริ่มมีราคาลดลง เช่น ปุ๋ยสูตร 46-0-0 เดือน พ.ค.-มิ.ย. ราคาลดลงมาเหลือกระสอบ (50 กก.) ละ 1,400 บาท จากเดิม 1,600-1,700 บาท แต่ถือว่ายังสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีการนำเข้าวัตถุดิบปุ๋ยสูตรนี้จากซาอุดีอาระเบีย นอกจากนี้ยังนำเข้าปุ๋ยเคมีจากมาเลเซียและเวียดนามด้วย แต่ปริมาณไม่มากนัก ขณะที่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ที่นำเข้าจากรัสเซีย ตั้งแต่เดือน มิ.ย. ราคาปรับขึ้นจาก 1,400-1,500 เป็น 1,800 บาท และราคายังมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น

นางรุ่งนภา กาญจนเสน ชาวนาในพื้นที่ ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ได้รับผลกระทบมากจากราคาปุ๋ยเคมีที่พุ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียราคาสูงถึง 1,600 บาท/กระสอบ ตนทำนา 28 ไร่ เดิมจ่ายค่าปุ๋ยเพียง 8,000 บาท แต่ปัจจุบันต้องจ่ายเพิ่มเป็น 22,400 บาท จึงเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยสูตรเพื่อลดต้นทุน แม้ว่าประสิทธิภาพจะไม่ได้เท่าปุ๋ยยูเรีย

นายเรืองยศ เพ็งสกุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อยถ้าพรรณรา (วคยถ.) จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาปุ๋ยเคมียังทรงตัวอยู่ในเกณฑ์สูงจากราคาที่ปรับขึ้นเมื่อต้นปี 2565 จาก 900 บาท/กระสอบ เป็น 1,600-1,700 บาท/กระสอบ เกษตรกรไม่มีกำลังซื้อจึงปรับลดต้นทุน ด้วยการหันมาใช้ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองที่มีราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมี 2-3 เท่า

นายอรุณ ไพชานาญ ประธานกรรมการ กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย 14 จังหวัดภาคใต้ กำลังหารือกันเพื่อซื้อปุ๋ยลดต้นทุนเพื่อให้ได้ส่วนลดแต่ยังไม่มีการสรุปว่าจะลดเท่าใด

### **ส่งออกยังมั่นใจผลผลิตข้าวไม่ลด**

นายวันนิวัต กิติเรียงลาภ รองเลขาธิการ บริษัท พงษ์ลาภ จำกัด เปิดเผยว่า ชาวนาอาจจะใช้ปุ๋ยลดลง และหากชาวนาหันมาใช้เกษตรอินทรีย์แทน แต่ยังไม่กระทบต่อปริมาณผลผลิตในการทำนารอบแรกของปีนี้ ส่วนการทำ

นา รอบ 2 และ 3 เชื่อว่าจะมีผลกระทบผลผลิตบ้าง ซึ่งทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เร่งนำเข้าปุ๋ย มาอย่างต่อเนื่องทำให้มั่นใจว่าปุ๋ยภายในประเทศจะไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอน สำหรับการส่งออกข้าว 4 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.) มีปริมาณ 2,291,916 ตัน เพิ่มขึ้น 52.7% มูลค่า 39,445.8 ล้านบาท หรือ 1,203.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 36.4% จากปีก่อน

ด้านสถานการณ์ของบริษัทผู้ประกอบการปุ๋ยเคมีรายใหญ่อ่าง บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) หรือ TCCC พบว่า ปิดบัญชีงวดสิ้นปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,578 ล้านบาท หรือปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่ปิดบัญชีงวดไตรมาส 1/2565 ขาดทุนสุทธิ 80 ล้านบาทลดลง 126% YoY

โดย นายทาคาอิโระ ยามาซึตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ TCCC ได้รายงาน ตลาดหลักทรัพย์ ว่า สาเหตุที่ TCCC ขาดทุนเกิดจากการควบคุมราคาขายปุ๋ยเคมีของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถจำหน่ายปุ๋ยตามราคาต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นได้ ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน

อย่างไรก็ตามแม้ว่า ราคาวัตถุดิบจะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากอุปทานของปุ๋ยเคมีทั่วโลก “น้อยกว่า” อุปสงค์ ประกอบกับสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการจำหน่ายปุ๋ยในไตรมาสที่ 2/2565 ด้วยเหตุนี้บริษัทจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะควบคุมการดำเนินการผลิตเพื่อรักษาอัตรากำไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อไป

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

### **ผลสำรวจคาดการณ์รัสเซียส่งออกข้าวสาาลีฟ่ง 25% ปี 2565/66**

ผลสำรวจความเห็นของสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่า ปริมาณข้าวสาาลีที่คาดว่ารัสเซียจะส่งออกนั้น อาจสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 41 ล้านตันในปี 2565/66 เพิ่มขึ้น 25% จากฤดูกาลปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ปริมาณการส่งออกยังขึ้นอยู่กับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตร รวมถึงความท้าทายอื่นๆ

คำมัญฐานตัวเลขคาดการณ์จากนักวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ และเทรดเดอร์ในผลสำรวจรวม 9 รายระบุว่า ปริมาณข้าวสาาลีที่เก็บเกี่ยวในปี 2565 นั้นจะเพิ่มขึ้น 14% อยู่ที่ 86.9 ล้านตัน

นักวิเคราะห์ยังคาดว่า ปริมาณการส่งออกจริงจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติหลังรัสเซียบุกยูเครนเมื่อวันที่ 24 ก.พ., การแข็งค่าของเงินรูเบิล, ภาษีส่งออกของรัสเซีย รวมถึงต้นทุนด้านค่าขนส่งและค่าประกันภัยที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ หากรัสเซียสามารถส่งออกได้ตามการคาดการณ์ รัสเซียก็ยังคงเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวสาาลีรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีตลาดหลักคือตะวันออกกลางและแอฟริกา ขณะที่รัสเซียเคยทำสถิติส่งออกข้าวสาาลีมากเป็นประวัติการณ์ที่ 39 ล้านตันเมื่อปี 2563/64

อย่างไรก็ดี ปริมาณการส่งออกจริงในปี 2565/66 รวมถึงฤดูกาลปัจจุบันนี้ ยังไม่ทราบแน่ชัด

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

xx

## เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวปรับลดลงเนื่องจากอุปทานข้าวในตลาดเพิ่มขึ้นเพราะกำลังมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวฤดูการผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง (the summer-autumn crop) ขณะที่ความต้องการข้าวจากประเทศในแถบเอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์ จีน และจากประเทศในแอฟริกา ชะลอตัวลง ส่งผลให้ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 415-420 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 418-423 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า ในเดือนมิถุนายน 2565 เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 750,000 ตัน (มูลค่าประมาณ 370 ล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้นประมาณ 6.5% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2565 และเพิ่มขึ้นประมาณ 67% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และในช่วงครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน 2565) เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 3.5 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1.72 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 16.3% และ 4.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

สำนักข่าว VNA รายงานว่า บริษัท Loc Troi Group JSC ได้ส่งออกข้าวประมาณ 500 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมภายใต้แบรนด์ Com Vietnam Rice ที่บริษัทจัดส่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีปลายทางไปยังประเทศเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ซึ่งคาดว่าจะถึงภายในเดือนกรกฎาคมนี้

ทั้งนี้ หลังจากที่ข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม-สหภาพยุโรป (the EU-Vietnam Free Trade Agreement ; EVFTA) มีผลบังคับใช้เมื่อปีก่อน บริษัท Loc Troi Group JSC ได้ส่งออกข้าวไปยังตลาดสหภาพยุโรปแล้วประมาณ 30,000 ตัน และยังเป็นครั้งแรกของบริษัทเวียดนามที่สามารถส่งออกข้าวในนามของตราสินค้าของตนเองไปยังตลาดนี้

นาย Nguyen Duy Thuan ผู้บริหารของ Loc Troi Group ระบุว่า สินค้าข้าวจากบริษัทจะถูกนำไปวางจำหน่ายในห้าง Carrefour ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกและส่งรายใหญ่ของฝรั่งเศส และแม้ว่าปริมาณการส่งออกครั้งนี้จะไม่มากนัก แต่เป็นก้าวแรกในเส้นทางการนำข้าวแบรนด์ของบริษัทออกสู่ตลาดโลก

บริษัท Loc Troi Agricultural Products JSC (LTA) เป็นบริษัทลูกในกลุ่ม Loc Troi Group ซึ่งมีโรงงานโรงสีข้าว และโกดังในเครือ 26 แห่งทั่วที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโขง ที่มีกำลังการสีข้าวประมาณ 22,000 ตันต่อวัน มีกำลังการอบข้าวเปลือกประมาณ 26,000 ตันต่อวัน และยังมีความร่วมมือกับเกษตรกรและสหกรณ์กว่า 200,000 ราย ทั่วประเทศ

จากตัวเลขของกรมศุลกากร ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามส่งออกข้าวไปยังเนเธอร์แลนด์จำนวน 3,651 ตัน มูลค่า 2.55 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ส่งไปฝรั่งเศส 1,577 ตันมูลค่า 1.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

สำนักข่าว VNA รายงานว่า เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท Tan Long Group Joint Stock Company (JSC) ได้ร่วมมือกับธนาคาร Kiraboshi Bank ของญี่ปุ่น ทำการเปิดตัวข้าวหอมพันธุ์ ST25 ในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น เพื่อขยายตลาดข้าวหอมของเวียดนามให้เป็นที่รู้จักในญี่ปุ่น โดยใช้ชื่อสินค้าว่า “A An” ซึ่งข้าวดังกล่าว นำเข้าโดยบริษัท The Suntomi International Company และจัดจำหน่ายโดยบริษัท Spice House Company โดยจะนำไปวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าทั่วไป

นาย Vu Hong Nam เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศญี่ปุ่นได้ชื่นชมความพยายามของทั้งสองฝ่ายในการนำข้าวหอมของเวียดนามเข้าสู่ตลาดที่มีมาตรฐานสูงเช่นญี่ปุ่น และเป็นครั้งแรกที่ข้าว ST25 ถูกส่งไปยัง



ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเขาคาดหวังว่าข้าวเวียดนามจะสามารถเข้าถึงตลาดที่มีมาตรฐานสูงได้ ซึ่งข้าวเวียดนามจะต้องผ่านการตรวจสอบสารตกค้างมากกว่า 600 ชนิด และมีมาตรฐานต่างๆอีกมากมายที่จะต้องปฏิบัติตามให้ได้

สำนักงานสถิติของเวียดนาม (the Vietnam General Statistics Office; GSO) รายงานว่า ข้อมูล ณ กลางเดือนมิถุนายน 2565 มีการเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาว-ใบไม้ผลิ (winter-spring rice) ได้ประมาณ 18.26 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.067 ตันต่อไร่ ลดลงประมาณ 0.03 ตันต่อไร่จากปีที่แล้ว ขณะที่ผลผลิตข้าวคาดว่าจะมีประมาณ 19.97 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงประมาณ 661,300 ตันจากปีก่อนหน้า

สำหรับการเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง (summer-autumn rice) ข้อมูล ณ กลางเดือนมิถุนายน มีประมาณ 11.437 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (Mekong Delta) มีพื้นที่คิดเป็น 12.1% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด

ที่มา *Oryza.com*

## กัมพูชา

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodian Rice Federation; CRF) ประกาศราคาส่งออกข้าวประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ดังนี้ 1.ข้าวหอม Malys Angkor (Premium Jasmine Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 860 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) ลดลงจากราคาวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ 880 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 2.ข้าวหอม Fragrant Rice (Sen Kra Ob - SKO) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 800 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) ลดลงจากราคาวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ 840 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 3.ข้าวขาว (Premium White Rice / Soft cooking) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 550 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) ลดลงจากราคาวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ 560 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 4.ข้าวึ่ง (Parboiled Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 525 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เพิ่มขึ้นจากราคาวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ 520 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 5.ข้าวหอมอินทรีย์ (Organic Premium Jasmine Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 1,350 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เท่ากับราคาวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ 1,350 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 6.ข้าวขาวอินทรีย์ (Organic White Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 980 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เท่ากับราคาวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ 980 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 7.ข้าวึ่งอินทรีย์ (Organic Parboiled Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 1,100 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เท่ากับราคาวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ 1,100 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 8.ข้าวกล้องหอม (Brown Jasmine Rice) ราคาอยู่ที่ 690 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เท่ากับราคาวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ 690 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 9.ข้าวกล้อง (Brown Rice) ราคาอยู่ที่ 450 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เท่ากับราคาวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ 450 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB)

สำนักข่าว Khmer Times รายงานว่า กัมพูชาได้เปิดตัวข้าวสองสายพันธุ์เพื่อทำตลาดต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวหอม (fragrant rice) พันธุ์ Sen Kro Oub (SKO) ซึ่งเป็นข้าวเมล็ดพอมยาว และข้าวเหนียว (glutinous rice) พันธุ์ Dameob Sbai Monkul (DSMK) ซึ่งข้าวพันธุ์เหล่านี้ได้รับการพัฒนาและวิจัยโดยสหพันธ์ข้าวกัมพูชา (the Cambodia Rice Federation) ซึ่งได้ร่วมกับกระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture) และองค์กรพันธมิตร ทั้งนี้ พันธุ์ข้าว Sen Kro Oub ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการส่งออกและสามารถเพาะปลูกได้ทุกฤดูกาลซึ่งช่วยให้เกษตรกรปลูกได้ถึง 3 ครั้งต่อปี

ที่มา *Oryza.com*

## เมียนมาร์

สำนักข่าว Xinhua รายงานโดยอ้างสหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (the Myanmar Rice Federation (MRF)) ว่าในเดือนมิถุนายน 2565 เมียนมาร์ส่งออกข้าวสารประมาณ 83,926 ตัน และข้าวหัก (broken rice) ประมาณ 62,168 ตัน โดยส่งไปยังประเทศจีน ฟิลิปปินส์ เบลเยียม และฝรั่งเศส เป็นต้น

โดยในเดือนมิถุนายน 2565 เมียนมาร์ส่งออกข้าวผ่านทางเรือบรรทุกสินค้าทางทะเลจำนวน 125,374 ตัน และผ่านทางด่านชายแดนจำนวน 20,720 ตัน

ทั้งนี้ ในช่วง 3 เดือนแรก (เมษายน-มิถุนายน 2565) ของปีงบประมาณปัจจุบัน (2022/23) เมียนมาร์ส่งออกข้าวสารประมาณ 322,650 ตัน และข้าวหักประมาณ 227,890 ตัน โดยส่งออกข้าวสารไปยัง 16 ประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป อินโดนีเซีย บังคลาเทศ มาเลเซีย ศรีลังกา เป็นต้น ส่วนข้าวหักส่งออกไปยัง 9 ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม จีน โปแลนด์ และเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

## ฟิลิปปินส์

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา รายงานโดยอ้างอิงหนังสือพิมพ์ Business World ว่า นักวิเคราะห์ของฟิลิปปินส์ได้วิจารณ์ว่านโยบายของนายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ที่ได้ให้ค้ำประกันสัญญาในช่วงรณรงค์หาเสียงว่าจะลดราคาข้าวลงเหลือ 20 เปโซต่อกิโลกรัม สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงปลาย ของการดำรงตำแหน่ง ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องเพิ่มผลผลิตและเงินอุดหนุนจำนวนมาก

ศาสตราจารย์ Roy S. Kempis แห่งมหาวิทยาลัย Pampanga State Agricultural University กล่าวว่าฟิลิปปินส์ยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ 100% เนื่องจากต้องประสบกับภัยพิบัติที่เกิดจากพายุไต้ฝุ่น ที่ความเสียหายต่อพืชผลทุกปี อย่างไรก็ตาม คาดว่านโยบายการลดราคาข้าวให้ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 30 เปโซต่อกิโลกรัม จะสามารถบรรลุได้ก่อนครบวาระดำรงตำแหน่งของนายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ และการจะทำให้ราคาข้าวบรรลุ 20 เปโซต่อกิโลกรัม อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงปลายของการดำรงตำแหน่ง แต่การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่ต้องเผชิญด้วย

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ Roy S. Kempis ระบุว่าว่าการลดราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยทั่วไปนั้นต้องขึ้นอยู่กับ การมีอุปทานที่มากพอ และเพื่อให้มีอุปทานที่เพียงพอ ฟิลิปปินส์จำเป็นต้องเพิ่มการผลิตข้าวเปลือกไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การทำนาแบบกลุ่ม การเพิ่มพื้นที่ทำนา การขึ้นราคาข้าวเปลือก เพื่อให้สิ่งจูงใจแก่เกษตรกรชาวนาที่หยุดการทำนากลับมาผลิตข้าวอีกครั้ง ซึ่งปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวจะสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวและอุปทานได้ในที่สุด

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเกษตรกรยังคงต้องเผชิญและต่อสู้กับปัญหาต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมัน ดังนั้น ค้ำประกันสัญญาในการลดราคาข้าวลงของนายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ จะเกิดขึ้นได้ มีแนวโน้มว่ารัฐบาลจำเป็นต้องใช้เงินอุดหนุนในการรับซื้อข้าวเปลือกจำนวนมาก โดยเงินอุดหนุนดังกล่าว อาจเป็นภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลและ อาจจะทำให้สำนักงานอาหารแห่งชาติ (National Food Authority) มีหนี้สินเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ว่าที่ประธานาธิบดีนายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ได้ออกแถลงว่าจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเอง นับเป็นการส่งสัญญาณถึง ความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามค้ำประกันสัญญาต่อภาคการเกษตรและการแก้ปัญหาอาหารที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะนี้ โดยนายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส

จูเนียร์ ได้เน้นย้ำเสมอว่าภาคการเกษตรจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งและ เป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ

ในขณะที่นาย Michael L. Ricafort หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ RCBC ให้ความเห็นว่า การเพิ่มผลผลิตของการเก็บเกี่ยวข้าวต่อเฮกตาร์ โดยการใช้พันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงและการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรเพิ่มเติมจะสามารถช่วยลดราคาข้าวและช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร รวมถึงลดการพึ่งพาการนำเข้าได้ อย่างไรก็ตาม การลดราคาข้าวในขณะนี้อาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากเกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และภาวะสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน โดยสถานการณ์ราคาวัตถุดิบทางการเกษตรที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ทำให้เกิดการเพิ่มต้นทุน การขนส่งของปุ๋ยและปัจจัยการผลิตอื่นๆ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องยากที่จะลดราคาข้าวลง และยังแสดงให้เห็นว่าการลดราคาข้าวยังคงเป็นความท้าทายสำหรับฟิลิปปินส์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนเกิดภาวะสงครามระหว่าง รัสเซีย-ยูเครนก็ตาม ทั้งนี้ เห็นว่ารัฐบาลจำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะบรรลุเป้าหมายในการลดราคาข้าวดังกล่าว รวมถึงอาจต้องใช้เงินอุดหนุนจำนวนมากแก่เกษตรกร ซึ่งนับเป็นเรื่องท้าทายเช่นเดียวกัน เนื่องจากทรัพยากรทางการเงินที่จำกัดท่ามกลางการขาดดุลงบประมาณในวงกว้างในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม นาย Leonardo Q. Montemayor ประธานสหพันธ์เกษตรกรอิสระกล่าวว่า การที่นายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ จะเข้ารับตำแหน่ง รวบรวมกระทรวงเกษตร เองจะทำให้มีการระดมพลังและทรัพยากรเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคการเกษตรมากขึ้นจากที่ถูกกละเลยมายาวนาน โดยกลุ่มเกษตรกรปรารถนาว่านายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ จะมอบความไว้วางใจและความมั่นใจอย่างเต็มที่ในความตั้งใจและความสามารถของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในการจัดหาอาหารและงานให้กับประชาชนของประเทศ

ในขณะที่ นาย William Dar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคนปัจจุบันก็ได้กล่าวยินดีต่อการตัดสินใจของว่าที่ประธานาธิบดีที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นเจตจำนงทางการเมืองและเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างยิ่งในการให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรสูงสุด และคาดว่าจะทำให้กระทรวงเกษตรได้งบประมาณที่มากขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ นาย William Dar พร้อมทั้งจะสรุปงานให้กับว่าที่ประธานาธิบดีและรับประกันว่าทีมบริหารชุดใหม่จะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง

ทั้งนี้ ว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ได้ประกาศไว้ในช่วงการรณรงค์หาเสียงว่า หากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนใหม่จะทำให้ราคาข้าวลดลงเหลือ 20 เปโซต่อกิโลกรัม รวมทั้งจะพิจารณาทบทวนกฎหมายเปิดเสรีนำเข้าข้าว (The Rice Tariffication Law) ที่บังคับใช้มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เนื่องจากส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวนาท้องถิ่น โดยจะเน้นการเพิ่มผลผลิตข้าวในประเทศและลดการพึ่งพาการนำเข้าข้าวลง

นอกจากนี้ ล่าสุดนายมาร์กอส จูเนียร์ ยังได้ตัดสินใจจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเองอีกด้วยเป็นการชั่วคราว เพื่อต้องการการแก้ไขวิกฤตการณ์อาหาร ในประเทศอย่างเร่งด่วน โดยวาระเร่งด่วนที่สุดที่ต้องแก้ไขในภาคเกษตรกรรมคือ การเพิ่มผลผลิตข้าวและการจัดระเบียบในกระทรวงเกษตร รวมถึงความจำเป็นในการปรับปรุงอุตสาหกรรมข้าวของประเทศ

ทั้งนี้ การเข้าดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเอง ของนายมาร์กอส จูเนียร์ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริง ในการทำตามคำมั่นสัญญา แต่ก็นับเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่และคาดว่าจะต้องใช้เงินอุดหนุนมหาศาลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนโยบายการลดราคาข้าวลงเหลือ 20 เปโซต่อกิโลกรัม รวมถึงอาจมีการฟื้นฟูบทบาท

ของหน่วยงาน NFA เข้ามาช่วยดำเนินการดังกล่าวในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรชาวนาและจัดจำหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชน นอกจากนี้ คาดว่านโยบายดังกล่าวจะไม่สามารถบรรลุได้ หากรัฐบาลไม่ช่วยเกษตรกรชาวนาในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้มีความพอต่อการความต้องการใช้

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีฟิลิปปินส์มีความพยายามที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวภายในประเทศเพื่อพึ่งพาตนเอง แต่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ โดยอัตราการผลิตข้าวเพื่อการพึ่งพาตนเองของฟิลิปปินส์อยู่ที่เพียงประมาณ 80-85% ของความต้องการบริโภคภายในประเทศทั้งหมด เนื่องจากฟิลิปปินส์มีข้อจำกัดและมีปัจจัยคุกคามที่ทำนายหลายประการไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดด้านพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและประกอบไปด้วยเกาะเล็กๆ หลายเกาะไม่เหมาะสมต่อการขยายการผลิต การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและต้องเผชิญความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ ทั้งพายุไต้ฝุ่น ภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหวที่สร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร การขาดแคลน การวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน เทคโนโลยีการเกษตรยังล้าสมัย ผลผลิตต่อไร่ต่ำและต้นทุนการผลิตสูง และการเปลี่ยนแปลงของประชากรในแรงงานภาคเกษตร รวมถึงการขยายตัวของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ทุกปี ดังนั้น ทำให้ที่ผ่านมามีฟิลิปปินส์จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าข้าว และเป็นทางออกจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อเลี้ยงดูประชากรในประเทศ

ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture, Forests, and Fisheries; MAFF) ประกาศเปิดประมูลนำเข้าข้าวสารเมล็ดยาว (non-glutinous milled long-grain rice) จากไทยจำนวน 7,200 ตัน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โดยกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม-20 กันยายน 2565

รายละเอียดที่ [https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n\\_announce/attach/pdf/index-73.pdf](https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n_announce/attach/pdf/index-73.pdf)

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2021 (เมษายน 2564- มีนาคม 2565) การประมูลแบบ MA ทั้ง 16 ครั้ง จำนวน 656,348 ตัน ญี่ปุ่นซื้อข้าวไทยรวม 273,548 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 41.68% ของปริมาณที่ซื้อทั้งหมด ประกอบด้วยข้าวสาร 266,528 ตัน และข้าวเหนียว 7,020 ตัน ส่วนการประมูล SBS ทั้ง 8 ครั้ง ญี่ปุ่นซื้อข้าวไทยรวม 6,054 ตัน (สัดส่วนประมาณ 28.3% ของข้าวที่ประมูลได้ 21,386 ตัน) ประกอบด้วย ข้าวสารเมล็ดยาว 4,132 ตัน ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 222 ตัน และปลายข้าว 1,700 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

## อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในระดับทรงตัว ท่ามกลางภาวะที่อุปสงค์ข้าวยังคงแข็งแกร่งในขณะที่ค่าเงินรูปีอ่อนค่าลง ซึ่งทำให้ข้าวอินเดียเป็นที่ดึงดูดใจของผู้ซื้อจากต่างประเทศ โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ระดับ 355-360 เหรียญสหรัฐต่อดัน เท่ากับเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยผู้ส่งออกรายหนึ่งจากเมือง Kakinada ในรัฐอานธรประเทศทางตอนใต้ของอินเดีย กล่าวว่า ผู้ซื้อข้าวจะเลือกข้าวอินเดียมากกว่าข้าวจากแหล่งอื่นเพราะมีราคาที่ต่ำกว่า โดยผู้ซื้อข้าวส่วนใหญ่มีความต้องการข้าวขาวหัก 25% และข้าวหัก 100%

สำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (the India Meteorological Department) ว่า ในเดือนกรกฎาคมนี้ค่าความแปรปรวนน้ำฝนโดยเฉลี่ยหรือปกติ (average or normal rainfall) จะอยู่ในช่วง 94% ถึง 106% ของค่าเฉลี่ย 50 ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 90-96%

โดยคาดว่าปริมาณฝนจะอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยในบางพื้นที่ของภาคเหนือของอินเดีย ภาคกลาง และพื้นที่ส่วนใหญ่ของอินเดียตอนใต้ ขณะที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จะอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

สำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรกร (the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) ว่า ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เกษตรกรได้เพาะปลูกข้าวฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-sown rice) หรือฤดูการผลิต Kharif (กรกฎาคม-กันยายน) ปีการผลิต 2022/23 ไปแล้วประมาณ 27.156 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 27% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 37.225 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ซึ่งสาเหตุที่ทำให้การเพาะปลูกลดลงเนื่องจาก ในช่วงเริ่มต้นฤดูฝนนับตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา อินเดียได้รับน้ำฝนที่ตกลงมาในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 10% โดย ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นพื้นที่ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณน้ำฝนในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 14% 33% และ 20% ในขณะที่ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณน้ำฝนในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 21% อย่างไรก็ตาม คาดว่าการเพาะปลูกข้าวจะมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากมรสุมมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้มีฝนตกปกคลุมมากกว่าครึ่งของประเทศ

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา (IMD) คาดการณ์ปริมาณฝนในปีนี้จะอยู่ในช่วงค่าเฉลี่ยปกติที่ระดับ 103% โดยจะมีการกระจายตัวไปทั่วประเทศในระดับที่ดี ซึ่งการพยากรณ์ที่ว่าปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนั้นมีแนวโน้มที่ช่วยให้ผลผลิตข้าวในประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา (IMD) ได้กำหนดปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยหรือปกติ (average or normal rainfall) ว่าอยู่ในช่วง 96% ถึง 104% ของค่าเฉลี่ย 50 ปีที่ระดับ 88 เซ็นติเมตร (ประมาณ 34 นิ้ว) สำหรับฤดูกาลในช่วง 4 เดือน (มิถุนายน-กันยายน) ซึ่งฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เกิดขึ้นในทุกปีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคการเกษตรของอินเดีย

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ปากีสถาน

เว็บไซต์ China Economic Net รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลของสำนักงานศุลกากรจีน (the General Administration of Customs of China; GACC) ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-พฤษภาคม 2565) ปากีสถานส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมูลค่าประมาณ 277.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 9.73% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านๆ มา ซึ่งทำให้ปากีสถานยังคงเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวหักรายใหญ่ไปยังประเทศจีน

นาย Badar uz Zaman ที่ปรึกษาการค้าของสถานทูตปากีสถานในกรุงปักกิ่ง (Commercial Counsellor of Pakistan Embassy in Beijing) ระบุว่า ปัจจุบันนี้ชนิดข้าวที่ปากีสถานส่งออกไปยังประเทศจีนประกอบด้วยข้าวพันธุ์ IRRI-6 IRRI-9 และข้าวที่สีแล้วหรือสีบางส่วนพันธุ์อื่นๆ (Semi or wholly milled rice) ส่วนข้าวบาสมาดิ และข้าวพันธุ์อื่นๆอาจจะต้องใช้เวลาในการทำตลาดจีนต่อไป

ในปีที่ผ่านมา (2564) ประเทศจีนนำเข้าข้าวจากปากีสถานจำนวนประมาณ 973,000 ตัน มูลค่าประมาณ 437 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยประเทศจีนนำเข้าข้าวจากปากีสถานมากเป็นอันดับที่สาม และคาดว่าในปีนี้อีกปากีสถานจะบรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวที่จำนวนประมาณ 1 ล้านตันไปยังประเทศจีน เนื่องจากทั้งสองประเทศมีการค้าแบบทวิภาคีระหว่างกันทำให้มีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และภายในเวลาไม่กี่ปีข้างหน้า ปากีสถานจะเป็น

ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดไปยังตลาดจีน โดยเขาให้เหตุผลสนับสนุนว่า การใช้เมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตของจีน โดยเฉพาะเครื่องคัดแยกสี (color sorter) จะช่วยเพิ่มการส่งออกข้าวปากีสถานไปยังประเทศจีน

ทั้งนี้ ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ประเทศจีนนำเข้าข้าวหัก (other broken rice, community code 10064080) จากปากีสถานคิดเป็นมูลค่าประมาณ 42 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 865.26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวที่สีแล้วหรือสีบางส่วนพันธุ์อื่นๆ (Semi or wholly milled rice, community code 10063020) มีมูลค่าประมาณ 132 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา Oryza.com

## **บังคลาเทศ**

มีรายงานว่า รัฐบาลได้อนุญาตให้บริษัทเอกชนจำนวน 95 ราย สามารถนำเข้าข้าวได้รวม 409,000 ตัน หลังจากที่ยกข้อจำกัดก่อนหน้านี้ ได้ประกาศลดภาษีนำเข้าข้าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้เอกชนนำเข้าข้าวมากยิ่งขึ้น โดยในขณะนี้ผู้ค้าข้าวสามารถนำเข้าข้าวหนึ่งได้จำนวน 30,000 ตัน และข้าวหนึ่งอีกชนิดหนึ่งจำนวน 379,000 ตันจากต่างประเทศได้

ในเดือนมิถุนายน 2565 กระทรวงอาหาร (the Ministry of Food) ได้รับข้อเสนอในการนำเข้าข้าวจากผู้ค้าและมีการประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าข้าวแล้ว โดยบริษัทเหล่านี้จะต้องออกเลตเตอร์ออฟเครดิต (letter of credit) ภายในวันที่ 21 กรกฎาคมนี้ และต้องนำมาจำหน่ายในตลาดภายในประเทศภายในวันที่ 11 สิงหาคมนี้ และหากผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้วไม่สามารถออกเลตเตอร์ออฟเครดิตได้ทันตามเวลาที่กำหนดจะส่งผลให้มีการยกเลิกการอนุญาตนำเข้าของบริษัทนั้นๆ

ในปัจจุบันนี้ ราคาข้าวชั้นดี (fine rice) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10-15 ทากาต่อกิโลกรัม เป็น 80-85 ทากาต่อกิโลกรัม จากเมื่อสองเดือนที่แล้ว ขณะที่ราคาข้าวธรรมดา (coarse rice) เพิ่มขึ้น 5 ทากาต่อกิโลกรัม เป็น 55 ทากาต่อกิโลกรัม ในขณะที่ข้าวธรรมดาเมล็ดกลางราคา 58 ทากาต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 55 ทากาต่อกิโลกรัม

ที่มา Oryza.com

## **สหภาพยุโรป**

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2565) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2564-28 มิถุนายน 2565 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 1,234,286 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 37.07% เมื่อเทียบกับจำนวน 900,467 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 272,105 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 79.38% เมื่อเทียบกับจำนวน 151,693 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 962,182 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 28.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 748,774 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 480,303 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 55.88% เมื่อเทียบกับจำนวน 308,127 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 28 มิถุนายน 2565 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 31,873 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-28 มิถุนายน 2565 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย อิตาลี 207,210 ตัน ฝรั่งเศส 191,780 ตัน เนเธอร์แลนด์ 175,825 ตัน สเปน 171,441 ตัน โปแลนด์ 103,816 ตัน โปรตุเกส 68,228 ตัน เยอรมนี 67,347 ตัน เบลเยียม 64,516 ตัน บัลแกเรีย 56,286 ตัน สาธารณรัฐเชค 29,984 ตัน สวีเดน 29,195 ตัน ลิทัวเนีย 13,731

ตัน ไอร์แลนด์ 12,584 ตัน เดนมาร์ค 8,698 ตัน โรมาเนีย 7,745 ตัน สโลวาเกีย 4,894 ตัน ออสเตรีย 4,762 ตัน ฟินแลนด์ 4,069 ตัน ไชปรัส 3,887 ตัน ฮังการี 3,557 ตัน มอลต้า 2,096 ตัน กรีซ 1,699 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-27 มิถุนายน 2565 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 156,253 ตัน ลดลง 6.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรูกวัย 52,391 ตัน เพิ่มขึ้น 83.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอาร์เจนตินา 48,635 ตันเพิ่มขึ้น 185.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 46,162 ตัน ลดลง 27.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากจีนจำนวน 27,641 ตันเพิ่มขึ้น 180.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 235,988 ตัน เพิ่มขึ้น 199.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 142,901 ตัน เพิ่มขึ้น 29.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 133,019 ตัน เพิ่มขึ้น 56.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถาน 77,318 ตัน ลดลง 7.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 70,031 ตัน ลดลง 7.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 351,277 ตัน เพิ่มขึ้น 187.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 24,430 ตัน เพิ่มขึ้น 28.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 23,041 ตัน เพิ่มขึ้น 55.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรูกวัยจำนวน 18,796 ตัน เพิ่มขึ้น 86.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 17,195 ตัน เพิ่มขึ้น 55.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-27 มิถุนายน 2565 2565 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สเปน 94,149 ตัน เนเธอร์แลนด์ 75,606 ตัน เบลเยียม 74,155 ตัน โปรตุเกส 58,677 ตัน อิตาลี 44,950 ตัน บัลแกเรีย 27,553 ตัน ฝรั่งเศส 24,204 ตัน โปแลนด์ 20,436 ตัน เยอรมนี 5,514 ตัน เดนมาร์ค 2,061 ตัน กรีซ(EL) 1,451 ตัน ลิทัวเนีย 586 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น เนเธอร์แลนด์ 144,204 ตัน ฝรั่งเศส 139,400 ตัน อิตาลี 121,408 ตัน สเปน 65,686 ตัน โปแลนด์ 61,778 ตัน เยอรมนี 48,153 ตัน เบลเยียม 39,564 ตัน บัลแกเรีย 32,947 ตัน สาธารณรัฐเชค 29,328 ตัน สวีเดน 26,763 ตัน ลิทัวเนีย 8,448 ตัน ไอร์แลนด์ (IE) 8,317 ตัน กรีซ (EL) 6,783 ตัน เดนมาร์ค 6,597 ตัน โปรตุเกส 6,425 ตัน สโลวีเนีย (SI) 4,733 ตัน ออสเตรีย 4,142 ตัน ฟินแลนด์ 3,916 ตัน ไชปรัส (CY) 3,451 ตัน โรมาเนีย (RO) 3,358 ตัน โครเอเชีย (HR) 3,006 ตัน ฮังการี (HU) 2,161 ตัน มอลต้า 1,824 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 316,780 ตัน สเปน 54,417 ตัน เนเธอร์แลนด์ 32,907 ตัน โปแลนด์ 23,537 ตัน ฝรั่งเศส 20,860 ตัน อิตาลี 13,100 ตัน เยอรมนี 2,929 ตัน ลิทัวเนีย 2,466 ตัน ไอร์แลนด์ (IE) 1,932 ตัน โปรตุเกส 1,969 ตัน บัลแกเรีย 865 ตัน สาธารณรัฐเชค 617 ตัน ฟินแลนด์ (FI) 599 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกข้าวนั้น ประเทศในสหภาพยุโรปที่ส่งออกข้าวชนิดต่างๆ (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-27

มิถุนายน 2565 เช่น อิตาลี 136,054 ตัน สเปน 44,422 ตัน เบลเยียม 19,184 ตัน เนเธอร์แลนด์ 18,757 ตัน โปรตุเกส 18,579 ตัน กรีซ (EL) 16,157 ตัน บัลแกเรีย 5,876 ตัน ลิทัวเนีย 5,601 ตัน เยอรมนี 3,577 ตัน สาธารณรัฐเชค 2,774 ตัน โรมาเนีย 2,482 ตัน โปแลนด์ 2,461 ตัน ฝรั่งเศส 1,703 ตัน เดนมาร์ค 837 ตัน เป็นต้น และในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น อิตาลี 3,218 ตัน เบลเยียม 2,847 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,170 ตัน สเปน 1,836 ตัน โปรตุเกส 831 ตัน กรีซ (EL) 821 เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

### สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) เผยแพร่ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประมาณการพื้นที่เพาะปลูกข้าวในปีนี้อาจลดลงจากปีที่แล้ว โดยพื้นที่ปลูกข้าวเมล็ดยาว (long grain rice) มีประมาณ 4.82 ล้านไร่ ลดลง ประมาณ 3.2% เมื่อเทียบกับประมาณ 4.98 ล้านไร่ ในปีที่แล้ว ขณะที่พื้นที่ที่เก็บเกี่ยวมีประมาณ 4.75 ล้านไร่ ลดลง 2.99% เมื่อเทียบกับประมาณ 4.9 ล้านไร่ ในปีที่แล้ว

ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกเมล็ดกลาง (Medium grain) อยู่ที่ประมาณ 1.055 ล้านไร่ ลดลงจาก 1.33 ล้านไร่ ในปีที่แล้ว และพื้นที่เก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ 1.034 ล้านไร่ ลดลงจาก 1.305 ล้านไร่ ในปีที่แล้ว

ด้านสต็อกข้าวเปลือกเมล็ดยาว (long grain rice paddy) ในปีนี้ก็ยังมีปริมาณลดลงจากปีที่แล้ว ในขณะที่สต็อกข้าวที่สีแล้วมีปริมาณเพิ่มขึ้น ส่วนสต็อกข้าวเมล็ดกลางทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารที่สีแล้วมีปริมาณสูงกว่าปีที่แล้ว

ที่มา *Oryza.com*

